

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 3906/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và chương trình số 30/CTr/HU, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Tiên Phước về phát triển kinh tế Tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 11/4/2018 của UBND huyện Tiên Phước về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 3906/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và chương trình số 30/CTr/HU, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Tiên Phước về phát triển kinh tế Tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Nay UBND xã Tiên Cảnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3906/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và chương trình số 30/CTr/HU, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Tiên Phước về phát triển kinh tế Tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tiên Cảnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của xã, đồng thời tham gia giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng và được đề cao trong nền kinh tế XHCN, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, những chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế hiện nay.

Tuy nhiên, cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế, chưa tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư vào địa phương để đầu tư, kinh doanh, việc đối ngoại giữa địa phương với các nhà tư doanh còn nhiều hạn chế, chưa tạo động lực mạnh mẽ để nhà đầu tư có cơ chế đầu tư vào địa phương. Đôi lúc kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Hầu như kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, chủ yếu là kinh tế hộ kinh doanh, năng lực tài chính có hạn, chưa có sức cạnh tranh cao, thiếu liên kết trong kinh doanh, công nghệ dẫn đến bị thụ động trong đầu ra của sản phẩm.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phát triển kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3906/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và chương trình số 30/CTr/HU, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Tiên Phước.

Thời gian đến tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

2. Yêu Cầu

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể

trong việc thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời đưa ra các giải pháp để thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả trong kinh doanh kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành động lực quan trọng, chủ đạo trong nền kinh tế của xã.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, vận động nhân dân phát triển nhiều mô hình kinh tế tư nhân có hiệu quả như các hộ buôn bán cá thể, HTX, Công ty để tạo điều kiện, giải quyết lao động nông thôn trên địa bàn, tăng thu nhập, phát triển chung của nền kinh tế địa phương.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản có liên quan về phát triển kinh tế, triển khai các chính sách hỗ trợ của cấp trên liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp đồng trên địa bàn xã đến với cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; định hướng chiến lược phát triển của nền kinh tế tư nhân góp phần phát triển nền kinh tế chung của địa phương.

2. Đẩy mạnh hỗ trợ pháp triển HTX, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của trên về ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, vận động nhân dân phát triển kinh doanh, thành lập các HTX vừa và nhỏ. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đúng quy định.

3. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của trên.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư.

+ Phát triển kết cấu hạ tầng: Tham mưu cấp trên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, mang tính đột phá tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình giao thông, nhà SHCD thôn 4 ...

+ Tập trung thực hiện đồng bộ các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn để đáp ứng cơ bản đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vào đầu tư.

+ Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình; tham mưu tích cực giải quyết các vướng mắc khi thực hiện.

+ Cải thiện môi trường đầu tư: Thực hiện, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân được tự do kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực mà pháp luật, nhà nước không cấm và được thực hiện bình đẳng về mọi phương diện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai, minh bạch, nhanh gọn các thủ tục hành chính và dịch vụ công về đảm bảo, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, công dân để được xuyên suốt. Đặc biệt là hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến việc quản lý đất đai...; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan khác... Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh thắc mắc và thực hiện cơ chế đối

thoại có hiệu quả giữa quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng liên quan đến kinh tế tư nhân.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu hiện nay và tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Tập trung giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tạo cơ cấu lao động hợp lý.

- Xúc tiến đầu tư: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo hướng trọng tâm, có trọng điểm, không hình thức. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, nhất là các doanh nghiệp tại địa phương, thường xuyên kêu gọi các nhà đầu tư trên các lĩnh vực đầu tư vào địa phương. Đặc biệt đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch để thực hiện.

4. Hỗ trợ kinh tế tư nhân ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất lao động; khởi sự doanh nghiệp, phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp của tư nhân

Khuyến khích động viên tinh thần kinh doanh, phát triển các loại hình doanh nghiệp của tư nhân. Xây dựng, vận động thanh niên khởi nghiệp với nhiều hình thức để xây dựng, phát triển các doanh nghiệp trong đội ngũ thanh niên. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi hội nghị, đối thoại định hướng cho thanh niên các tiêu chí, tố chất, khởi nghiệp trong doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, làm giàu chính đáng. Hỗ trợ các điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới thành lập. Tạo điều kiện các cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh doanh. Khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể nếu hội tụ các điều kiện thì chuyển đổi mô hình hoạt động với quy mô lớn hơn, tự nguyện liên kết thành lập HTX, thành lập thành doanh nghiệp để có sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước

- Nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh tư nhân phát triển lành mạnh, có định hướng.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Kịp thời phát hiện và báo cáo cấp trên xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp.

- Hoàn thiện, công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, các quy định, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thành đạt và có cống hiến với địa phương. Kiên quyết tham mưu xử lý những sai phạm kinh tế tư nhân nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh.

6. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế Tư nhân tham gia đầu tư, phát triển trên các lĩnh vực

6.1. Lĩnh vực Nông nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tham gia thực hiện đề án 02 về phát triển KTV, KTTT, đề án Du lịch sinh thái làng quê mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng; chương trình tham gia sản phẩm OCOP; chương trình xây dựng

NTM kiểu mẫu; khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư các trang trại có quy mô lớn, tiếp tục vận động các hộ dân có đất tại khu vực vườn định thôn 1 để doanh nghiệp đầu tư trang trại tổng hợp.

- Khuyến khích sản xuất theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, HTX để thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp đi cùng với thương mại dịch vụ để hỗ trợ nông nghiệp. Thường xuyên tham mưu cấp trên thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Vận động các hộ dân trồng các loại cây như Tiêu Tiên Phước, thanh trà, trồng cây dược liệu, cây có múi, đặc biệt hỗ trợ về mọi mặt để HTX NN Cảnh Tiên duy trì, phát triển...

- Tham mưu cấp trên hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện dự án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu...

- Tạo điều kiện, thường xuyên tuyên truyền cho các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào cây, con giống như Tiêu, Thanh trà và chăn nuôi gà, heo...

6.2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ

- Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tham gia thực hiện đề án phát triển Du lịch, thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu hút doanh nghiệp kinh tế tư nhân đầu tư phát triển vào làng cổ Lộc Yên, Bãi đá Lò Thung.

- Tiếp tục vận động các hộ dân buôn bán phát triển để thành lập các doanh nghiệp thu mua hàng nông sản...đồng thời vận động doanh nghiệp tư nhân đầu tư điểm tập kết, thu mua các sản phẩm cho người dân làm ra để ổn định đầu ra cho nông dân. Tiếp tục vận động nhân dân đến điểm chợ tập trung để buôn bán, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác chợ có hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia mua bán, tập kết, trao đổi hàng hóa.

6.3. Lĩnh vực CN, TTCN

Tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp vào địa phương. Cùng với huyện mở rộng cụm công nghiệp thôn 7b, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty may Tuấn Đạt. Tuyên truyền vận động nhân dân có đủ điều kiện, doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và phát triển CN, TTCN trên địa bàn như may mặc, nấu rượu, làm hương, chế tác trầm cảnh, mộc gia dụng, sản xuất đồ gia dụng bằng nhôm kính, kỹ nghệ sắt, đá hoa cương, chế biến các loại sản phẩm hàng nông sản...và các loại hình thu hút nhiều lao động, không ô nhiễm môi trường, được nhân dân đồng tình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể xã tổ chức quán triệt việc thực hiện Kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể.

2. Phân công cụ thể cho các ban, ngành, mặt trận, các hội đoàn thể để xây dựng chương trình thực hiện thuộc thẩm quyền., nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi khi thực hiện kế hoạch.

3. Ban Bông nghiệp

Chủ động tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo về UBND huyện theo chỉ đạo. Tiến hành theo dõi, rà soát, đánh giá tiềm năng, thế mạnh, những mặt mạnh, yếu của doanh nghiệp để tham mưu UBND xã có giải pháp chỉ đạo thực hiện để hỗ trợ các mặt cần thực hiện cho các loại hình kinh tế tư nhân. Thường xuyên đối thoại, làm việc với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành lập, duy trì phát triển. Kịp thời tham mưu UBND xã kịp thời khen thưởng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành đạt. Tham mưu UBND xã có Kế hoạch phối hợp với các ban, ngành của xã, huyện có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu

tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề phát triển của địa phương. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt những thông tin cần thiết về pháp luật, chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương trên các lĩnh vực cần thu hút đầu tư phát triển. Khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, hộ sản xuất; phối hợp với các ban, ngành của huyện giải quyết kịp thời vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, tăng đầu tư, thu nhập, đem lại hiệu quả cao. Xác định rõ các dự án ưu tiên đầu tư như phát triển Du lịch...để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển gắn với sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung.

4. Địa chính – Xây dựng

Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch; đồng thời tiến hành bổ sung mới các quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh việc rà soát, tham mưu cho UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy hoạch để phát triển, cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật. Công bố, niêm yết rộng rãi các quy hoạch đã được huyện phê duyệt, triển khai thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình như khu vực vườn đình thôn 1, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường một cách bền vững. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan cho các doanh nghiệp khi cần để tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả.

5. Lao động, thương binh và xã hội

Tham mưu UBND xã phối hợp với các ngành có liên quan của huyện tuyên truyền Luật bảo hiểm xã hội để người lao động và người sử dụng lao động thuộc thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm, tuyên truyền Bộ Luật Lao động bằng nhiều hình thức giúp người sử dụng lao động nắm được các chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện đúng chính sách tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, có hợp đồng lao động cho người lao động.

Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng lao động tổ chức đào tạo nghề gắn với việc làm cụ thể. Tránh tình trạng sau khi đào tạo không có việc làm. Thường xuyên tiếp cận các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm tâm tư của người sử dụng lao động và người lao động để biết tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc xảy ra.

6. Văn hóa – Thông tin

Tập trung tuyên truyền các văn bản của cấp trên liên quan đến việc phát triển kinh tế tư nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời đưa thông tin đến với nhân dân.

7. Văn phòng - Thống kê

Tiếp tục tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

8. Bộ phận tài chính – Kế toán

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp kịp thời các chính sách thuế cho người nộp thuế. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo quy định của Pháp luật, khuyến khích hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, đảm bảo bình đẳng trong quá trình kinh doanh của các thành phần kinh tế. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời những hành vi kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế. Tham mưu các ngành có liên quan của huyện khắc phục và xử lý kịp thời những sai phạm của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế và các chính sách có liên quan khác.

9. UBND xã phân công các Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành cùng phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xã, các ban, ngành của huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thuộc lĩnh vực phục trách, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định 3906/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và chương trình số 30/CTr/HU, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Tiên Phước về phát triển kinh tế Tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Các ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan huyện;
- Đảng ủy xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Trường Hiền